

# โรงเรียน (สพม.13) ดี...ต้องมีที่ยืน

โดย... ว่าที่ร้อยตรีพนดล รักษ์แก้ว  
รอง ผอ.สพม.13



" ช่วยกับสร้างคนดีให้บ้านเมือง "

บ่อน้ำตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 13 ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้**โรงเรียนในสังกัดทุก**

**โรงเรียน**ซึ่งอยู่ในโครงการ**โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.** ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยอาศัยโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในระดับสหวิทยาเขต ซึ่งมีสหวิทยาเขตละ 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เป็นหน่วยพัฒนา ฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา คือ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้ช่วยในการดำเนินงานเรื่องนี้ที่เข้มแข็งอีกแรงหนึ่ง

จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการจัดงาน **ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : นวัตกรรมการเรียนรู้...สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน** (PLC : Learning Innovation.. for Higher Learner Competency and Sustainable Development) ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องจันทรมณีย์ 1 - 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง **ทุกโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.** ที่ได้ดำเนินงานมาแล้วประสบผลสำเร็จ ในรูปแบบและวิธีการดำเนินงานที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เดียวกัน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้มีการพูดคุย ซักถาม



แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน มีการบันทึกการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึกไว้เป็นร่องรอย ทั้งนี้แต่ละคนที่มา**เยี่ยมชมนิทรรศการต้องเยี่ยมชมและบันทึกร่องรอยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนิทรรศการ ที่มีทั้งหมด 44 โรงเรียน** (อย่างน้อย 35 โรงเรียน) มีการประทับตราและลงลายมือชื่อของโรงเรียนที่เป็นเจ้าของนิทรรศการ แล้วนำสมุดบันทึกดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมชม

นิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดงานทั้ง 3 วัน มี**ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียน**มาขอรับเกียรติบัตร จำนวนกว่า 1,300 คน



ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการจัดกิจกรรม “**โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน**” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อ

ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุทิศคุณธรรม

ในการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนนี้ สพฐ. ได้จัดทำ**เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนขึ้น** เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพแต่ละระดับ ได้แก่

- ระดับ 1 ดาว โรงเรียนตรวจสอบตัวเอง
- ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ
- ระดับ 3 ดาว ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ
- ระดับ 4 ดาว ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผู้ตรวจสอบ
- ระดับ 5 ดาว คณะทำงานส่วนกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ตรวจสอบ



โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์การตรวจสอบที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงเรียนสามารถศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้

ข้อมูล ณ ปัจจุบันนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพม.13 ที่นำเสนอผลการตรวจสอบตัวเอง เพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรม**ระดับ 1 ดาว** แล้ว จำนวน 22 โรงเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรม**ระดับ 2 ดาว** แล้ว จำนวน 11 โรงเรียน และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม**ระดับ 3 ดาว** โดยทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบแล้ว จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันตังพิทยากร



หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ และในปีการศึกษาต่อไป จะมีโรงเรียนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีความพร้อมที่จะเสนอตัวเองเพื่อเข้ารับการตรวจสอบในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป.